



CHRIS HOLLINS

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life and Protecting Your Right to Vote



THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 22 Tháng 10, 2020

LIÊN LẠC: Ban Truyền Thông & Tiếp Cận Cử Tri
County.Clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

Bầu Cử Từ Trong Xe Làm Nên Lịch Sử tại Quận Hạt Harris *Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang Texas ra phán quyết ủng hộ chương trình Bầu Cử Từ Trong Xe Của Quận Hạt Harris và các cử tri chấp thuận*

(Houston, Texas) -- Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang Texas đã ra phán quyết ủng hộ chương trình Bầu Cử Từ Trong Xe lịch sử của Quận Hạt Harris, bác bỏ những nỗ lực của đảng phái nhằm hủy bỏ hơn 80,000 lá phiếu bầu. Lần đầu tiên trong lịch sử Texas, Bầu Cử Từ Trong Xe đã được cung cấp như một phương cách an toàn, thuận tiện và hợp pháp để các cử tri bầu phiếu của họ trong Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng 11, 2020. Chương trình này [đã được thí điểm vào Tháng 7](#), và các cử tri đã đánh giá trải nghiệm của họ là 9.7 trên 10 điểm.

Bầu Cử Từ Trong Xe là một phương cách an toàn, thuận tiện để thay thế cho việc đi vào phòng phiếu bầu theo kiểu truyền thống. Quận Hạt Harris đang có lượng cử tri đi bầu vượt kỷ lục, và gần mười phần trăm những cử tri đích thân đi bầu đã chọn cách bầu phiếu vì sự an toàn và thoải mái trên xe của họ thay vì đi vào bầu phiếu trong phòng phiếu theo kiểu truyền thống. Những phụ huynh có con nhỏ và người thân của những người bị suy giảm miễn dịch là một trong số những người được hưởng lợi nhiều nhất nhờ việc Bầu Cử Từ Trong Xe, nhưng thật ra, bất kỳ cử tri nào trong Quận Hạt Harris đều có thể dùng cách thức bầu phiếu kiểu này tại một trong [mười địa điểm Bầu Cử Từ Trong Xe](#) trên toàn Quận Hạt Harris.

Tuyên Bố của Ông Chris Hollins, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris:

"Một lần nữa, luật pháp lại đứng về phía chúng tôi. Quyết định của Toà Án nhằm duy trì tính hợp pháp của Bầu Cử Từ Trong Xe như một cách an toàn và thuận tiện để bầu phiếu trong Tháng 11 này vì nền dân chủ có mặt trên lá phiếu. Không thể có chuyện một đảng phái chính trị rõ ràng cố gắng cắt giảm các tiến trình bầu phiếu của một quận hạt -- lại là một quận hạt đã cung cấp cho cử tri của mình nhiều cách thức bầu phiếu hơn bao giờ hết.

"Bộ Luật Bầu Cử Texas rõ ràng cho phép mười địa điểm bầu cử từ trong xe được sử dụng như là các địa điểm bầu phiếu, và văn phòng của chúng tôi đã tham khảo ý kiến của Tổng Trưởng Tiểu Bang khi chúng tôi phát triển chương trình Bầu Cử Từ Trong Xe của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng các cử tri Quận Hạt Harris sẽ tiếp tục dùng cách thức bầu cử từ trong xe trong mùa thu này và lựa chọn này vẫn có tiếp tục cho họ trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

Bấm [VÀO ĐÂY](#) để xem Kết Quả Bầu Cử Sớm Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử 2020

Bấm [VÀO ĐÂY](#) để biết thêm thông tin về Bầu Cử Từ Trong Xe

Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên các phương tiện truyền thông xã hội Twitter, Facebook, và Instagram.

###